
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2564 
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
5.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
6.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
7.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
8.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
9.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
10.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
11.นายไพฑูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
12.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
13.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
14.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
15.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
16.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงศ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
17.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
19.นายสุรนิทร ์ เปาอินทร ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
20.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
21.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
22.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
23.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
24.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1.นายนพดล  โสภณ         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
   (ลาปุวย) 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
   (ลากิจ) 
3.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
   (ลากิจ) 
 

 
4.นายอดุลย์… 
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4.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บ้านค่าย 
   (ลากิจ) 
5.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
   (ลากิจ) 
6.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
   (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายชัยวัฒน์              จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
6.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
7.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9.นางลัดดาวัลย์  ชาไธสง   ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
11.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
12.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง 
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14.นางสาวบงกช พิพัฒน์จําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
15.นางสาวราตรี  คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน 
17.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝุายการประชุม 
18.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
19.นางธีระนันท์  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
20.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
21.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
22.นางสาววีนัส  ไหวดี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
23.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
24.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
25.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
26.นายประเวชร์ เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต์ 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา… 
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เริ่มประชุมเวลา  14.25  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จํานวน
....24.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกขึ้นยืนด้วยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

          เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดการประชุม      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน  กระผมรู้สึก     

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองในวันนี้ เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  ดังนั้น 
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปี 
2564 ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝุาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 4 ประจําปี 2564 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๒.๑  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖4  

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 
    ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 
                                 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 ๒.3  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 
                                 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

  (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายศุภชัย จิตรดล    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่เคารพ และท่านสมาชิก
ประธานกรรมการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายศุภชัย จิตรดล 
ตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเล ือกตั ้งที ่ 8  อําเภอเมืองระยอง        

กระผมขอมอบให้ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย รายงานผลการประชุมแทนครับ 

ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพครับ กระผม      
กรรมการ  นายอรรถพล พันธ์เฉลิมชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4   
คกก.ตรวจรายงานฯ  อําเภอแกลง ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ             
ครั้งที่ 5/25๖4 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ก่อนนําเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

  ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ        
นายเผ่าพัน โสภณ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

  ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

  ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 

 

 

 

- วันที่ 3 สิงหาคม... 
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 - วันที่ 3 สิงหาคม 2564  มีจํานวน 22 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 25 คน ลาประชุม จํานวน 5 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 8 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ, อนุมัติและรับทราบตามท่ีได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
 - นายเสนาะ ยมหา แจ้งขออนุญาตนํารายชื่อสมาชิกสภาฯร่วมทอดผ้าปุาการศึกษา  
ที่โรงเรียนวัดชากกอไผ่  

    - นายชะลอ นาดํา แจ้งปัญหาเรื่องขยะติดเชื้อ เนื่องจากเปิดศูนย์พักคอย 
โดยเลิกประชุมเวลา 15.45 น. 

 - วันที่ 13 สิงหาคม 2564  มีจํานวน 22 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 27 คน ลาประชุม จํานวน 3 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 6 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

โดยเลิกประชุมเวลา 15.42 น. 

   - วันที่ 24 สิงหาคม 2564  มีจํานวน 22 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 27 คน ลาประชุม จํานวน 3 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 7 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ, อนุมัติ และคัดเลือกตามท่ีได้เสนอ          
 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 

    - นายเจษฎา สุนทรเวชพษ์  แจ้งสอบถามเรื่องการเก็บขยะติดเชื้อ 
  - นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ แจ้งสอบถาม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก สาเหตุใด
จึงนําผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปไว้ในโรงแรม เรื่องที่สอง เมื่อผู้ติดเชื้อไปอยู่ในโรงแรม ระบบน้ําจะ
มีผลกระทบหรือผลเสียต่อชุมชนหรือไม่ และเรื่องสุดท้าย จะมีการจัดสรรชุดตรวจ Antigen 
test kit เพ่ิมให้อีกหรือไม ่

- นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง 
ดังนี้  เรื่องแรก สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทยจะมีการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในเรื่องของการศึกษาแห่งอนาคตการเรียนรู้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
และมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ Zoom และเรื่องสุดท้าย ขอแสดงความยินดีกับท่านจรัญ ความเพียร เลขานุการนายก 
อบจ. ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น 

   - นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ แจ้งเรื่องปัญหาวัคซีนมีไม่เพียงพอ 
 - นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช แจ้งโครงการของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องให้ฉีดวัคซีนแบบ Walk in และโครงการเชิงรุก
ฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ให้ชาวตําบล  
บ้านเพเป็นโครงการนําร่อง 

โดยเลิกประชุมเวลา 15.10 น. 
 
 
 

ข้อ ๔ คณะกรรมการ... 
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ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564        
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564        
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 

    รับรอง           จ านวน .......22........คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1..........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  ซึ่งได้แจกให้ 

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  
โปรดยกมือขึ้น  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  
โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

    รับรอง           จ านวน .......22........คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1..........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.3 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  ซึ่งได้แจกให้ 

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจําปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564            
โปรดยกมือขึ้น  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖4 เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2564 

    รับรอง           จ านวน .......22........คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง ญัตติขออนุ มัติ โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านักงบประมาณ         
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด        
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อนที่จะแถลงรายละเอียด 
  เกี่ยวกับญัตติ กระผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารใบแทรก เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ  
  ได้พิจารณาประกอบญัตติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ผมอนุญาตครับ เชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารให้สมาชิกสภาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา  
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระนี้   

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลง  
  รายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ                    
และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติ โอนเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

  โอนลด (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านักงบประมาณ) 
   แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                         1. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รย.ถ. 10009 ถนนสายปากทาง

แกลง - บ้านสมานมิตร เป็นเงิน  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
                         2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน รย.ถ.10063 สายตอน

แยกทางหลวงหมายเลข 3191-บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง เป็นเงิน 63,000.- บาท 
         โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน เป็นเงิน  68,000.- บาท (หกหมื่น-

แปดพันบาทถ้วน)  

โอนลด (งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
   แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 
 

หมวด งบกลาง… 
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งบกลาง 
หมวด งบกลาง 
ประเภท เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญพนักงานครู 
กองคลัง 
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญพนักงานครู เป็นเงิน 61 ,900.- บาท (หกหมื่น-

  หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองคลัง 
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นเงิน 55,900.- บาท (ห้าหมื่นห้าพัน-

เก้าร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย เป็นเงิน 6,000.- บาท  (หกพันบาทถ้วน) 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 67 ,003,000.- บาท (หกสิบเจ็ดล้าน-  

สามพันบาทถ้วน) 
   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟูา เป็นเงิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

กองช่าง… 
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กองช่าง 
- ค่าจัดซื้อรถซ่อมบํารุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน (Single Operator Road 

Maintenance Machine) รุ่น OVC SR I  เป็นเงิน 22,000,000.- บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟูา เป็นเงิน 4,173,000.-บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น-

สามพันบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกสิบล้อ (ดีเซล)  เป็นเงิน 11,880,000.-บาท  (สิบเอ็ดล้าน- 

แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
กองช่าง 
- ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) ชนิดบูมยาว  เป็นเงิน

6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
กองช่าง 

                          - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายขุนอินทร์ ซอย 6 
เป็นเงิน 5,275,000.- บาท  (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   - โครงการก่อสร้ างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจํากา  เป็น เงิน 
 4,680,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาต้นรัก (ระยะที่ 2) เป็นเงิน 
2,755,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 
- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาอาคารหอเฉลิมพระเกียรติภายในพ้ืนที่ศูนย์บริการ

การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง  เป็นเงิน 6,080,000.- บาท (หกล้าน-
แปดหมื่นบาทถ้วน) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 
 

กองทรัพยากรธรรมชาติ... 
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กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ค่าจัดซื้อเรือตรวจการณ์ชายฝั่งทะเล เป็นเงิน 2 ,200,000.- บาท (สองล้าน-  

สองแสนบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ 
- ค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่  เป็นเงิน 1,950,000.- บาท 

(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในญัตตินี้ขออนุญาตกราบเรียนว่า

ขณะนี้เรากําลังตรวจสอบงบประมาณของปี 2564 ทั้งหมด  เพราะว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณ
แล้วครับ เราก็ได้คํานวณตัวเลขสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการและเงินที่เหลือทั้งหมด 
เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในสิ่งที่มีความจําเป็นที่รอไม่ได้ ซึ่งในญัตตินี้จะมีเงินอยู่ 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือเงินที่ได้มาจากสํานักงบประมาณเงินอุดหนุนกระจายอํานาจ ซึ่งเราได้ประมูลงาน
ไปทั้งหมดแล้ว โครงการแรกเหลืออยู่ 5,000 บาท โครงการที่ 2 เหลืออยู่ 63,000 บาท 
เพราะเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นไปแล้ว เงินที่เหลือก็เก็บเพ่ือรวบรวมและนําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ส่วนเงินที่เหลืออีกก้อนหนึ่งเป็นเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครับ   
ในปี 2564 เรารวบรวมและเสนอสภาฯแห่งนี้ เพ่ือให้ความเห็นชอบในญัตตินี้ จะเห็นว่าเงิน 
ที่นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น ขอเรียนว่าขณะนี้เราเครียดนะครับ เพราะรายรับต่ํากว่า
ประมาณการอยู่ 95,566,800.48 บาท แต่เราดูประมาณการแล้วเราน่าจะมีล้อเลื่อนเข้ามา
อีกประมาณ 30 ล้านบาท มีภาษี VAT เข้ามาอีกประมาณ 30 ล้านบาท สรุปแล้วเรากําลัง
ลุ้นว่าปีนี้เราจะพอหรือขาดเท่าไร แต่เราคิดว่าสูสีอาจจะขาดนิดหน่อย กระผมจึงรวบรวม
ความเป็นไปได้ของเงินที่มีอยู่นี้ เพ่ือไปดําเนินการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพราะเป็นเรื่องที่
จําเป็น และท่ีต้องใช้แน่ๆ คือเราต้องไปซื้อรถซ่อมถนน ซึ่งที่มีอยู่กระผมซื้อไว้ตั้งแต่เข้ามาเป็น
นายก อบจ. สมัยแรก ใช้มาสิบกว่าปีแล้ว ต้องซื้อใหม่ ซ่อมไม่ไหว จําเป็นต้องตัดสินใจซื้อ   
คันใหม่เพ่ิมอีก 1 คัน  เป็นเงิน 22 ล้านบาท เพราะว่าฝนตกน้ําท่วมถนนพัง ต้องใช้ซ่อม    
ไปก่อน ต่อมาเราก็ดูว่าสิ่งที่เราจําเป็นต้องซื้อคือรถกระเช้าไฟฟูา ที่เราต้องไปซ่อมไฟตามถนน
ต่างๆ ซึ่งหน้าฝนมีคนร้องเรียน   เรื่องไฟดับเยอะ เราเลยต้องซื้อรถกระเช้าไฟฟูา 1 คัน ต่อมา
ก็รถสิบล้อดั๊ม ซึ่งเราต้องใช้คู่กับรถแบ๊คโฮขุดเก็บขยะ เราต้องพัฒนาให้มีความพร้อมให้การ
ทํางานรวดเร็วขึ้น  คิดแล้วว่าเราต้องซื้อเพ่ิมอีก 3 คัน นอกจากนั้นก็ยังมีแบ๊คโฮบูมยาวพร้อม
บุ้งกี๋ท่ีตักวัชพืชอีก 1 คัน เพราะปีนี้น้ําท่วมบ่อยครับต้องมีไว้คอยลอก ที่เรามีอยู่มีแค่ 3 คัน 

 
 
 

เราจึงพยายาม… 
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  เราจึงพยายามท่ีจะซื้อเพ่ิมอีก 1 คัน ตามที่เรามีเงิน นอกจากนี้เรายังมีซื้อเครื่องสํารองไฟที่ใช้

กับหอเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เพราะเมื่อตอนที่ท่านรองนายกฯประวิตร เดินทางมาได้ถามถึง
เรื่องสํารองไฟไว้หรือไม่ เผื่อกรณีไฟฟูาดับ กระผมจึงได้ดําเนินการซื้อไว้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นความ
จําเป็น ส่วนถนนทั้ง 2 สาย ที่อําเภอวังจันทร์เป็นเรื่องเก่า สะพานพังเพราะน้ําท่วม เราก็ยัง
ไม่ได้ทําให้ ร้องมาจากศูนย์ดํารงธรรม ถ้าน้ําท่วมเราไม่มีรถสิบล้อหรือแบ๊คโฮไปเปิดช่องให้    
น้ําผ่าน ถนนพัง สะพานพัง ก็มาที่ อบจ. เราครับ หนีไม่พ้น ยุทธศาสตร์ใหม่เราคือกระผม    
ได้สั่งการให้รองนายกฯ กิตติ เลยว่า เมื่อมีเหตุการณ์ ให้รถพร้อม คนขับพร้อม ที่ไหนแจ้งมา  
ก็ออกทันทีไม่ต้องรอให้มันสายเกินไป อย่างคราวที่แล้วเราก็ออกปฏิบัติการทันทีเลย ห้ามหยุด 
ห้ามพัก ห้ามลา ลงไปในพ้ืนที่ใคร คนนั้นก็ดูแลรถ ดูแลคนขับ เราก็จะแก้ปัญหาได้ ที่ผ่านมานี้
น้ําท่วมเยอะมาก ซึ่งจะรับฝนใหม่อีกลูกใกล้ๆนี้แล้ว และกว่าจะสิ้นสุดหน้าฝนก็ไม่รู้ว่าจะเจอ
ฝนอีกก่ีลูก กระผมจึงต้องรีบนําเรื่องเข้าประชุมสภาฯ เพ่ือที่จะให้สภาฯอนุมัติเพ่ือนําไปจัดซื้อ
แบบเร่งด่วนหรือกรณีพิเศษเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์น้ําท่วมเลยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับที่ว่า
กระผมจะพิจารณาอย่างไร แต่ทั้งหมดนี้เป็นความจําเป็นที่เราจะรอไม่ได้ เพราะเป็นความ
รับผิดชอบของ อบจ. เราต้องเตรียมพร้อมกับอุทกภัยหรือในหน้าแล้งน้ําไม่พอเราก็ต้องนําไป
ขุดให้ ทุกอําเภอจะมีงบของแต่ละอําเภอ เป็นการกระจายไปแต่ละอําเภอ ในปีหน้าถ้าอําเภอไหน
เคยได้น้อยเราก็จะให้เพ่ิมในโครงการที่อยู่ในแผน นี่คือหลักการที่เราบริหาร เพราะฉะนั้น     
ในญัตตินี้เราจึงรีบเพ่ือที่จะนําเข้ามาเพ่ือให้สภาฯอนุมัติ และเราจะไปดําเนินการให้ทันกับ
สถานการณ์น้ําท่วมที่น่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ในนโยบายหลักนั้น กระผม    
ขอเรียนว่าต่อไปนี้จะดูว่าท้องถิ่นใดมีความพร้อม เราจะอุดหนุนเงินไป และให้นําไปซื้อ
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือไปรับมือแก้ไขปัญหาเอง เพ่ือลดภาระ ลดงานของเรา ไปทําให้
ท้องถิ่นแข็งแรง ถ้าเราให้เครื่องจักรเขาไปบริหารจัดการเอง เรื่องไม่ต้องส่งมาที่เราทั้งหมดทุก
เรื่อง ก็อยู่ในแผนของปีต่อไป ซึ่งจะเริ่มประชุมแผนปี 2566 จะนําร่องประมาณ 2-3 พ้ืนที่
ในปี 2565 แต่เขาต้องสมทบตามหลักเกณฑ์คือ 25 % เพื่อให้ท้องถิ่นนําไปบูรณาการ
ช่วยเหลือตนเองให้ได้ ทั้งหมดนี้คือหลักการและเหตุผลที่กระผมเสนอประกอบการพิจารณา   
ขออนุมัติในญัตตินี้ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ 
  จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....24......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ 

และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ 
และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 

มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม       อนุมัติโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส านักงบประมาณ และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

    อนุมัติ       จ านวน ......23.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ระยอง คนที่ 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

   - ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 
 
 

จึงขอเสนอ… 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
   อนุมัติ       จ านวน ........22.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงศ์ 
ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงศ์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  

กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อําเภอแกลง มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก น้ําท่วม  
ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร และกองช่าง อบจ. ที่ได้ลงพ้ืนที่เข้าไปดูแลได้  
อย่างรวดเร็ว ชาวบ้านฝากชมเชยในการทํางานของเรา และขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับ 
เรื่องที่ 2 เรื่องไฟทางเส้นสุขุมวิท ถนนสองสลึง -ไฟแดงบายพาส ดับบ่อย และต้นหญ้า      
ยาวมาก เป็นพ้ืนที่ในความผิดรับชอบของแขวงการทาง ชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนมาว่าทําไม
แขวงการทางไม่มาดูแลเพราะเป็นถนนเส้นหลัก ยิ่งหน้าฝนหญ้าก็ยิ่งยาวเร็ว กระผมได้แจ้งไป
แล้วแต่ว่าไม่มีการดําเนินการใดๆ จึงเรียนสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯไปยังคณะผู้บริหาร 
ช่วยประสานไปยังแขวงการทางระยอง ให้ช่วยดําเนินการมาซ่อมไฟให้ส่องสว่าง และตัดหญ้า
ให้ด้วยนะครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ 

ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  กระผมนายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 2  

อําเภอแกลง กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้     
เรื่องแรก ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ที่กระผมรับผิดชอบ 
 

 
ในเขตของ... 
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ในเขตของเทศบาลตําบลสุนทรภู่ องค์การบริหารส่วนตําบลชากโดน และเทศบาลตําบล 
สองสลึง ก็ได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากฝุายบริหารตามนโยบายของท่านนายก อบจ. 
ที่ได้มอบหมายให้กับทีมผู้บริหารลงไปดูแลปัญหาน้ําท่วมของพ่ีน้องประชาชนที่ได้ รับ    
ผลกระทบจากพายุ เข้า อันดับแรกคือพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลชากโดน           
พ้ืนที่ส่วนของถนนบ้านเนินดินแดง-วัดบุญนาค ซึ่งเป็นถนนถ่ายโอนของเรา อยากจะให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เห็นถึงปัญหาในพ้ืนที่นะครับ ถ้าวันนั้นท่านนายกฯไม่มอบนโยบาย    
ให้สมาชิกสภาฯ อบจ. ในแต่ละเขตพ้ืนที ่ลงไปสํารวจในพ้ืนที่นะครับ ปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่วันนั้น
วิกฤต แต่เราก็ได้แก้ไขได้ทันเวลา พ่ีน้องชาวตําบลชากโดนส่วนมากเป็นเกษตรกรก็ถือว่าเราได้
ผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้นะครับ แต่ถนนของเรามีอายุการใช้งานมานาน พ่ีน้องประชาชนก็    
สอบถามมายังกระผม และกระผมจะเรียนสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะ
ผู้บริหารว่าจะเป็นไปได้ไหม ที่เราจะจัดสรรงบประมาณในการทําถนนหรือซ่อมให้ได้ไหม 
เพราะพ้ืนผิวการจราจรมันเสื่อมสภาพ อาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้อง
ประชาชนได้นะครับ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ที่ได้ลงไปดูพ้ืนที่ในวันนั้นนะครับ วันนี้       
รถแบคโฮมของเรายังอยู่ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลสุนทรภู่ อยากให้เห็นถึงปัญหาเบื้องต้นนะครับ 
เผื่อได้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนนะครับ และได้ขุดลอกคลองที่ตําบลชากพง ก็ได้รับ
ความอนุเคราะห์ของ อบจ.ระยองของเรา ทําให้สภาพคลองนั้นกลับมาคู่กับชุมชนและทําให้
ปัญหาน้ําท่วมไม่เกิดขึ้นครับ และพ้ืนที่สายอําเภอแกลง-กร่ําที่แยกอ่าวไข่ เกิดปัญหาน้ําท่วม
มาหลายปีเพราะส่วนหนึ่งไม่ได้รับความแก้ไข แต่เราได้นํารถแบคโฮเล็กไปขุดทําให้น้ําไม่ท่วม
แล้ว และอยากจะเรียนผ่านท่านประธานสภาฯผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมี
การจัดสรรงบประมาณไปวางท่อ เพ่ือไม่ให้น้ําไปท่วมขังบ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชนและ
ส่วนหนึ่งเส้นทางน้ําก็ได้ไปกระทบถึงสวนของชาวบ้านด้วย และเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของ
กองทุนฟ้ืนฟูที่ช่วยผู้ยากไร้  ผู้ พิการ มีปัญหาเกี่ยวใบปล.4 ปล.5 อยากจะเรียนว่า            
ทางคณะผู้บริหาร ทางกองช่างเราจะมีช่างสามารถไปเอ้ืออํานวยความสะดวกให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้ ไหม เพราะส่วนหนึ่ งคนในพ้ืนที่ เราก็ประสาน อปท.ในพ้ืนที่นั้นแล้ว  
แต่ช่างของเขาก็ติดงานเยอะ เราก็อยากได้ช่างของเราลงพ้ืนที่ไปช่วยทําเรื่องใบ ปล.4 ปล.5  
ตรงนี้ก็เป็นโครงการที่มีคุณประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน ขอฝากท่านประธานสภาฯ ว่าเราจะ
มีทางออกร่วมกันได้อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องไฟฟูาในถนนกรมทางหลวง  

จะมอบท่านผู้เชี่ยวชาญไปประสานนะครับ ส่วนเรื่องที่มีน้ําท่วม ปีนี้เป็นปีที่ฝนเยอะน้ําในอ่าง
น่าจะเกือบ 90% หมดแล้วครับ ถ้าฝนตกมามากกว่านี้แล้วอ่างเก็บน้ําจะเต็มก็ต้องปล่อยน้ํา
ออก ทีนี้จะเป็นเรื่องแล้วครับ มาตรการในการเตรียมความพร้อมต้องหนักกว่าเดิม กระผมขอ
เสนอญัตติวันนี้เพราะเหตุนี้แหละครับ เพราะเราต้องรีบแล้ว ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องเร็ว 
เพ่ือให้ทันกับปริมาณน้ําที่จะออกมา ส่วนเรื่องท่อ เรื่องถนน เป็นข้อมูลที่กองช่างจะต้อง     
เก็บไว้ ถ้าออกแบบใหม่จะต้องเปลี่ยนท่อเล็กไปใหญ่ ต้องรีบออกแบบเก็บข้อมูลในการ  

 
 

ก่อสร้างใหญ่... 
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ก่อสร้างใหญ่ ในถนนของอบจ.ระยอง ส่วนท้องที่อ่ืนที่ขอประสานมาของบของอบจ.เรา เราก็
ต้องคํานึงถึงจุดนี้ว่าถนนสายนี้เคยน้ําท่วมเพราะอะไร สาเหตุนี้สําคัญคือเวลาน้ําท่วมแล้วมัน
จะมีลําคลองท่ีเคยกว้าง 6 เมตร บุกรุกกันมาเหลือ 2 เมตร ถ้าเหตุการณ์ปกติท่านไปพูดยังไง
ก็ไม่ยอม แต่พอน้ําท่วมแล้วมันไปตันอยู่ที่คุณ ในช่วงนี้แหละเขาจะยอมนี่คือคนไทยครับ 
เพราะฉะนั้นสําคัญท่ีสุดเราจะเปิดคลองให้กว้างเท่าเดิมได้ก็คือเวลาที่เขาเดือดร้อน เวลาปกติ
คลองสาธารณะไปขอขุดนะครับท่านโดนด่าแน่ครับ แต่ถ้าเวลาเดือดร้อนเราส่งรถไปขุดก็จะ
ยอมให้ขุด สิ่งเหล่านี้เก็บจากประสบการณ์และความเดือดร้อนที่ท่านสมาชิกสภาฯมาอภิปราย
ในสภาฯ นี่แหละครับ แต่ทุกอย่างต้องมีกลยุทธ์ สุดท้ายกระผมจะเรียนว่านโยบายของกระผม
ที่ท่านบอกอภิปรายในสภาฯบ่อยมาก เรื่องไฟฟูา หญ้าข้างถนน เรื่องที่สําคัญเหล่านี้เราจะมี
นโยบายร่วมมือกับท้องถิ่น เราจะไม่เก็บไว้ที่เราคนเดียว การแก้ไขปัญหาทั้งจังหวัดเราจะต้อง
มีการร่วมกลุ่มกันระหว่างท้องถิ่น ระหว่างอําเภอ การตัดหญ้าก็ต้องมีรถตัดหญ้า รถขุดก็มี
แบคโฮ เพราะฉะนั้นก็เรียนว่าสิ่งที่ท่านได้อภิปรายมา เราทราบปัญหาดีและเราจะแก้ปัญหา
ต่อไป ในงบประมาณหน้า เวลาประชุมแผน บูรณาการต่างๆ ปัญหาเหล่านี้ก็ควรเสนอเข้ามา
ในที่ประชุมเพ่ือให้ท้องถิ่นต่างๆ ให้ความร่วมมือร่วมกับเรา จะทําให้พัฒนาเร็วขึ้นและ
แก้ปัญหาได้เรวขึ้นนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล 

ส.อบจ.นายไพฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายไพรฑูรย์ รัตนพรวารีสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอเมืองระยอง กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ ในการประชุมสภาฯ 
ครั้งที่ผ่านมากระผมไม่ได้อภิปรายไปเนื่องจากพูดถึงเรื่องวิด-19 กันเยอะ ครั้งนี้กระผมจะ
เรียนว่าการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมามีการผ่านงบประมาณ 2 งบประมาณ ที่กระผมดูแล้ว
มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดระยองและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดระยองด้วย          
ในโอกาสนี้กระผมของนําเสนอเผื่อจะเป็นแนวทางที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อไป เรื่องที่ 1    
ทางสํานักปลัดที่ได้ผ่านงบประมาณเรื่องของการอบรมกู้ชีพ กู้ภัย คือเนื่องจากว่าใน
ปีงบประมาณหน้า อบจ.เรา จะตั้งศูนย์สั่งการ แต่ว่าบุคลาการที่มาตั้งศูนย์สั่งการเขาจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องของ ICS ย่อมาจาก Incident command system การบริหารจัดการในภาวะ
ภัยพิบัติ ซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เรามีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้แล้ว เขาจะสามารถไป     
สั่งการในหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเราได้ เพราะว่าปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพ กู้ภัย 
หรือโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆ เขามีความรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมด การบริหารจัดการจนถึงการ
อํานวยการ ถ้าหากว่าคนของเรามีความรู้ความสามารถที่ เพียงพอเราก็จะสามารถสั่งการ    
เขาได้ ทีนี้ในเรื่องประโยชน์ของศูนย์สั่งการแล้ว จะมีประโยชน์ในเรื่องของการตอบโต้ภัยพิบัติ
ในจังหวัดระยองด้วย เพราะในระบบ ICS จะบอกว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร ใครจะมาใครจะไป   
มีการจดทําสถิติ ถ้าเรานําระบบ ICS มาใช้ในภาวะเกิดภัยพิบัติก็จะทําให้ช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงก็อยากจะให้มีการอบรมในเรื่องนี้ เรื่องท่ี 2 ทางสาธารณสุขมีการผ่าน 
 
 
 

งบประมาณ... 
 



 
- 17 - 

 
งบประมาณในการอบรม CPR เพ่ือความเข้าใจกระผมขออธิบายประมาณนี้ การอบรม CPR 
มี 4 ระดับ ระดับแรกคือประชาชนทั่วไป ใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ 
300 บาท ระดับที่ 2 ครู ข. สามารถอบรมให้กับประชาชนทั่วไปได้ ในการอบรมใช้เวลา       
1 วัน ค่าอบรมประมาณ 500 บาท ระดับที่ 3 เป็นการอบรม ครู ก. สามารถอบรมให้กับ 
ประชาชนทั่วไปและครู ข. ได้ ระดับที่ 4 คือระดับอํานวยการ ประเด็นคือในการอบรม CPR 
ประเทศไทยมี 2 แบบคือของ สพฉ. และศูนย์โรคหัวใจ ในการอบรมของ สพฉ. ในนาม     
ของ อบจ. เราสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ในโครงการนี้ทาง อบจ.เราสามารถนํา       
ผู้ฝึกสอนมาอบรมให้คนของเราได้ ให้เป็นระดับ ครู ก. และนําครู ก. ไปอบรมต่อให้กับครู ข. 
ในจังหวัดระยองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ เราก็จะทําให้จังหวัด
ระยอง เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ขออนุญาตนําเรียนว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของ
จังหวัดระยองครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการนายกอบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    

นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
เลขานุการนายก อบจ. นายชัยวัฒน์ จัตตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องนี้มี 2  

ประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องของ ICS ก็เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้เรามีกองสาธารณสุขและ   
เราก็จะรับการถ่ายโอนในเรื่องของ 1669 ศูนย์สั่งการและจ่ายงานด้านสาธารณสุข แต่ในเรื่อง
ของ ICS ในภาพใหญ่ต้องเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นมีเรื่องของคณะกรรมการ
ที่เป็นคณะกรรมการฉุกเฉินของจังหวัด อาจจะต้องเรียนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ซึ่งท่านเป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้นําเข้าในที่ประชุม เพราะมันจะต้องถ่ายงานมาที่เรา
ในส่วนหนึ่ง ประเด็นที่สอง เรื่องการอบรม CPR ครู ก. ครู ข. และประชาชนทั่วไป ในปีก่อนนี้
ท่านนายกฯได้จัดซื้อเครื่องซีดีกระจายไปหลายจุด มีการอบรมตรงส่วนนี้บ้างแล้ว ในงาน
สาธารณสุขเรากระผมต้องฝากทางกองสาธารณสุขประสานและดูว่าตัวปัญหาตรงนี้มันเป็น
อย่างไร ก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ ตรงนี้มีส่วนที่สําคัญที่จะทําให้คนที่ไม่สมควรจะต้อง
ตาย ถ้าเกิดได้รับความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตได้ นี้คงต้องให้ทาง
กองสาธารณสุขดู และอาจจะตั้งงบประมาณในการดําเนินการเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญท่านนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขณะนี้สิ้นปีงบประมาณเดือนกันยายน 

กระผมคาดว่าจะมีการประชุมครั้งสุดท้าย สิ้นเดือนนะครับ เพ่ือรวบรวมงบประมาณเหลือจ่าย    
ใช้หนี้ และอาจจะมีการกันเงิน ซึ่งสําคัญมากนะครับ เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 

 

 

จะต้องมี... 
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  จะต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งแน่นอน ต้องมีการกันเงิน ถ้าพอก็ดูว่าจะทําอะไร แต่ถ้าไม่พอก็
ต้องไปใช้หนี้เขาให้ครบ เรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ว่าในแนวทางทุกครั้ง
เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่สําคัญ ในเรื่องถ้ามีเงินก็ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และสุดท้ายเราก็กัน
เงินเหลื่อมปีให้ทัน ก็เรียนมาให้สมาชิกสภาฯเพ่ือทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือสร้างสรรค์      

ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของ
เรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนา       
ทุกประการ ผมขอปิดประชุม   

เลิกประชุมเวลา  15.30 น.     

 

 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝุายการประชุม 

 
 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

 


